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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 
ของ 

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 
 

 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น5  พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค  เลขท่ี 1   
ซอยพรีเมียร์ 2  ถนนศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร   
 นายวิเชียร พงศธร  ประธานกรรมการทาํหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม  ไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า  ในการ
ประชุมคร้ังน้ี  มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 25 ราย และผูรั้บมอบฉนัทะจาํนวน 22 ราย รวมทั้งส้ิน 47 ราย นบัจาํนวน
หุน้ได ้96,474,007 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 67.9660 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั จากนั้นประธานฯ จึงไดก้ล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 
 อน่ึง  ระหวา่งดาํเนินการประชุม มีผูถื้อหุน้ลงทะบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม  โดยทา้ยท่ีสุดมีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ย 
ตนเองจาํนวน 31 ราย และผูรั้บมอบฉนัทะจาํนวน 24 ราย รวมเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมทั้งหมดจาํนวน 55  
ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 102,369,014 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 72.1191 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด   
 ประธานฯ ไดแ้นะนาํกรรมการ และผูส้อบบญัชีของบริษทัท่ีมาร่วมประชุม ดงัน้ี 
  1. นายวิเชียร   พงศธร   ประธานกรรมการ 
  2. นายอุดม   ชาติยานนท ์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  3. นายสุชาย   วฒันตฤณากุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
  4. นายขติัยา   ไกรกาญจน์  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
  5. นายปริทรรศน์   พนัธุบรรยงก ์  กรรมการอิสระ  
  6. นายสุรเดช  บุณยวฒัน กรรมการ 
  7. นางสาววรรณา  คลศรีชยั กรรมการ 
  8. นางดวงทิพย ์  เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมการ 
  9. นายหะริน  อุปรา กรรมการ 
  10. นางชลรส    สันติอศัวราภรณ์   ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
 นอกจากน้ียงัมีผูบ้ริหารท่ีดูแลงานดา้นบญัชี ดา้นการเงิน ดา้นกฎหมายของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม  ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบ ถึงวธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนใน 
แต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
 1. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน  ประธานฯ จะเสนอ
ใหท่ี้ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีผูถื้อ
หุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  ในวาระนั้นจะใชว้ิธีลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บจาก
การลงทะเบียน ใหทุ้กท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แลว้ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัเพ่ือนาํไปนบัคะแนนเสียง      
ถา้ไม่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ท่ีประชุมมีมติเห็นดว้ยในวาระนั้น โดยการนบัคะแนนเสียงใหน้บั 1 หุน้ เป็น 
1 เสียง 
 2. กรณีผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุ้นใหม้าประชุมแทน โดยผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ
แลว้ ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม  

ประธานฯ ไดแ้จง้เพ่ิมเติมวา่ สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอ
เร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั
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ล่วงหนา้ โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และแจง้การเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผ่าน
ช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเร่ืองตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงปรากฏ
วา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเร่ืองหรือเสนอช่ือบุคคลเขา้มาใหพิ้จารณา 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ร่ิมประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 
 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 26 เมษายน 2555 โดยสาํเนารายงานการประชุมฯไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซักถามหรือแจง้ขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีท่านใด
สอบถามรายละเอียดอ่ืนใด  ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 
2555 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  
 เห็นดว้ย   99,232,011 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน   
 ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน   
 งดออกเสียง                   0 เสียง             
 
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจําปี 2555 
 ประธานฯ ไดข้อให้ นายหะริน อุปรา กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ 
จาํกดั (DCS) บริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั รายงานสรุปเหตุการณ์สาํคญัในปี 2555 ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 ธุรกิจหลกัในปี 2555 ยงัคงเป็นธุรกิจการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ดา้น IT โดยมียอดขายคิดเป็น 70 % ของรายได้
ทั้งหมด ส่วนอีก 30 % เป็นธุรกิจบริการ 

 ศนูยค์อมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ บริการทั้งเป็นศนูยห์ลกั (Production Site), ศนูยส์าํรองขอ้มูล (Disaster 
Recovery Center) และสาํนกังานฉุกเฉินเม่ือเกิดเหตุสาํหรับทาํงานพร้อม ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

 ศนูยค์อมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ท่ีมีอาคารเป็นของตวัเอง และ มีความเส่ียงรอบดา้นตํ่า และรวมถึงมี Scalable 
สามารถรองรับลกูคา้ไดต้ั้งแต่เลก็จนขนาดใหญ่ 

 มาตรฐานการใหบ้ริการผา่นศนูยค์อมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ โดยใชม้าตรฐาน ISO20000 และ ISO27001 เป็น
หวัใจหลกั 

 ระบบจดัการบริหารดา้น Cloud โดยสร้าง Application ใหเ้ลือกใชแ้บบ “Pay Per Use” หลากหลาย เช่น 
HR/Payroll, Streaming Services เป็นตน้ 

 ระบบจดัการบริหารดา้น Cloud โดยร่วมมือ Partner เช่น OfficeAbility, FileAbility เป็นตน้ 
 ระบบงานการบริหาร Digital Content โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพแบบครบวงจร 
 สามารถบริหารและจดัการระบบงานไดทุ้ก Platform ทุกยีห่อ้ และหลากหลาย Application 
 เป็นผูใ้หบ้ริการ ท่ีบุคลากร มีความพร้อมโดยมีมาตรฐานหลากหลาย (People Certify) และประสบการณ์

กวา่ 10 ปี 
 ระบบงานการถ่ายทอดสดผา่น Internet ผา่นไปยงั PC, Notebook, Tablet (iPhone, iPad, BB, Android) 
 ระบบงาน Multimedia แบบครบวงจร รวมถึงบุคคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการวางระบบ 
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 ในปี 2554 บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) ไดล้งทุนในท่ีดินและอาคารสาํนกังาน 6 ชั้น พรีเมียร์เพลซ 
ถนนศรีนครินทร์ เพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และใชใ้นการประกอบกิจการการให้บริการเป็นศูนยข์อ้มูล
สาํรองแก่ลูกคา้บริษทัยอ่ย และนาํพ้ืนท่ีบางส่วนออกให้บุคคลอ่ืนเช่า ซ่ึงมีพ้ืนท่ีโดยรวม 12,396.00 ตารางเมตร พ้ืนท่ีใชส้อย 
9,508.19 ตารางเมตร พ้ืนท่ีวา่งสาํหรับเช่า 3,067.24 ตารางเมตร และท่ีจอดรถ 147 คนั    
 สาํหรับความจุของศูนยเ์ก็บขอ้มูล มีทั้งส้ิน 64 Racks มีผูใ้ชบ้ริการแลว้ 34 Racks คิดเป็นร้อยละ 53.1 ซ่ึงจาํนวน
ดงักล่าวเป็นเพียงโครงการระยะแรกเท่านั้น   
 หลงัจากนั้นไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2555 ให้ท่ีประชุมทราบ โดยสรุปได้
ดงัน้ี 
 ผลการดาํเนินงานรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2555 มีรายไดร้วม 2,205.21 ลา้นบาท กาํไรสุทธิ 73.48 ลา้น
บาท กาํไรสุทธิต่อหุน้ 0.52 บาท ส่วนผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2555 มีกาํไรสุทธิ 85.78 ลา้นบาท  
 ฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  มีสินทรัพยร์วม 1,508.41 ลา้นบาท หน้ีสินรวม 
1,192.98 ลา้นบาท  และส่วนของผูถื้อหุ้น 141.71 ลา้นบาท  ส่วนฐานะการเงินของบริษทั มีสินทรัพยร์วม 453.14 ลา้นบาท  
หน้ีสินรวม 200.20 ลา้นบาท  และส่วนของผูถื้อหุน้ 252.94 ลา้นบาท 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม มีผูถื้อหุน้สอบถามดงัน้ี 
  ผูถื้อหุน้ : ขอทราบ Gross Profit Margin ของ On-premise และ Recuring 
  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจก. DCS : Gross Profit Margin ของ On-premise = 18% และ Recuring = 42% 
และรายไดข้อง Data Center เท่ากบั 60% ของรายไดท้ั้งหมด 
  ผูถื้อหุน้ : D-work และ H-RM มีจาํนวนผูใ้ชเ้ท่าไหร่ และตั้งเป้าไวเ้ท่าไหร่ 
  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจก. DCS : ปัจจุบนัมีจาํนวนผูใ้ชม้ากกวา่ 10,000 คนแลว้และคาดวา่ปีหนา้จะ
เติบโตมากกวา่ 100%  เน่ืองจากลกูคา้มีความพอใจในบริการและมีการเซ็นสัญญาอยา่งต่อเน่ือง 
  ประธานฯ : ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา D-work เติบโตข้ึนมาก ลกูคา้ท่ีใชง้านแลว้สามารถใช ้module อ่ืนเพ่ิมเติมได ้
  ผูถื้อหุน้ : ค่าใชจ่้ายต่อรายการของ D-work มากแค่ไหน 
  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจก. DCS : ทางบริษทัจะเจาะกลุ่มลูกคา้ท่ีมี 500 คนข้ึนไป ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายถูกกวา่
ท่ีลกูคา้ทาํเอง 
  ผูถื้อหุน้ : มีโอกาสท่ีความจุของศนูยเ์กบ็ขอ้มูลจะเตม็หรือไม่ 
  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจก. DCS : คาดวา่ไม่เกิน 2 ปี แต่กข้ึ็นอยูก่บัลกูคา้ดว้ย 
  ผูถื้อหุน้ : ถา้เพ่ิมความจุของศนูยเ์กบ็ขอ้มูล มีโอกาสท่ี Gross Profit Margin จะเพ่ิมข้ึนมากกวา่ 42% หรือไม่ 
  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจก. DCS : การลงทุนในเร่ืองอุปกรณ์อาจจะมีไม่มาก แต่จะเป็นการลงทุนใน
ดา้นของบุคลากรแทน 
  ประธานฯ : ตน้ทุนจะเพ่ิมข้ึนตามอตัราส่วนท่ีเพ่ิม 
  ผูถื้อหุน้ : Big Data คืออะไร กระทบต่อ 3G อยา่งไร 
  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจก. DCS : Big Data หมายถึงการบริหารขอ้มูลขนาดใหญ่ ซ่ึงในการรวบรวม
ขอ้มูลท่ีมีจาํนวนมาก ผูผ้ลิตจะเสนอการจดัการ Big Data โดยการขายฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์ ผูท่ี้จะใชร้ะบบน้ีมีองคก์รขนาด
ใหญ่มากเท่านั้น ไดแ้ก่ สถาบนัการเงิน ธนาคาร และ เทเลคอม  สาํหรับเร่ือง 3G , wirelessต่างๆ ธุรกิจต่างๆจะใชเ้ครือข่าย
เหล่าน้ีในการสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัองคก์รของตน  
  ผูถื้อหุน้ : ขอทราบคู่แข่งดา้น Data Center และจุดดี-จุดเด่นของบริษทั 
  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจก. DCS :  ธุรกิจดา้น Data Center ยงัไม่มีการจดัหมวดหมู่ชดัเจน แต่จะแยก
ลกูคา้เป็นกลุ่มบน และกลุ่มล่าง  
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-  ลกูคา้กลุ่มบนจะเป็นลูกคา้ท่ีใหค้วามสาํคญัเร่ืองขอ้มูลมาก   จะตอ้งมีสาํเนาขอ้มูลเหมือนกนัทุกอยา่ง 
ระบบจะตอ้งไม่มีการล่มหรือ down เลย 

- ลกูคา้กลุ่มล่างจะใชบ้ริการในรูปแบบของ Co-Location เป็นหลกั  ไม่มี Value added โดยปัจจยัเร่ืองราคาจะ
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลกูคา้กลุ่มน้ี 

  สาํหรับบริษทั จะเนน้ลกูคา้กลุ่มบนเป็นหลกั โดยมีการสร้างบุคลากรเพ่ือรองรับ และกาํลงัดาํเนินการขอ ISO ตวั
ใหม่ในไตรมาส 2 เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหล้กูคา้เพ่ิมข้ึน Data Center ของแต่ละท่ีจะมีความจุดแขง็ จุดอ่อนต่างกนั จุดดีของ
บริษทัคือ อยูใ่นเขตพื้นท่ีท่ีนํ้ าไม่ท่วม ไม่มีการประกอบอาหารในอาคาร ไม่มีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผา่น และ ไม่มีรถไฟฟ้าวิง่
ผา่น  สาํหรับคู่แข่งของ Premium Market คือ IBM, CCCT ซ่ึงมี Market Segment ต่างกนั 
  ประธานฯ : การมีมาตรฐานสากลจะเป็นตวัช่วยใหบ้ริษทัสามารถแข่งขนักบัรายอ่ืนได ้ 
  ผูถื้อหุน้ : รับทราบและไม่มีคาํถามเพ่ิมเติมอีก 
 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2555 
 ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2555 
 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทสําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงได้
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจาํปีท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดั
ประชุมแลว้ 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  มีผูถื้อหุน้สอบถามดงัน้ี  
  ผูถื้อหุน้ : สินคา้คงคลงั ณ ส้ินปีเป็นส่วนของอะไร และท่ีมีการตั้งไวเ้ป็น Refered Tax Asset 6 ลา้นบาท จะไป
อยูใ่นงบตรงไหน 
  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจก. DCS : ลกัษณะธุรกิจของบริษทัจะไม่มีการซ้ือสินคา้มาสตอ็คเพื่อขาย   
จะมีเฉพาะเม่ือมีคาํสั่งซ้ือแลว้เป็นสินคา้ท่ีรอส่งมอบใหล้กูคา้ ซ่ึงเป็นปกติของการทาํธุรกรรมท่ีจะมีสินคา้รอส่งมอบคา้งอยูใ่น
แต่ละไตรมาส ถา้เป็นโครงการขนาดใหญ่ จะใชเ้วลาส่งมอบประมาณ 3-4 เดือน แต่ถา้เป็นโครงการขนาดกลาง จะใชเ้วลาส่ง
มอบประมาณ 2 เดือน 
  ผูอ้าํนวยการงานบญัชี  :  Refered Tax Asset 6 ลา้นบาท จะบนัทึกบญัชีในวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ซ่ึงจะทาํให้
กาํไรสะสมเพ่ิมข้ึน 6 ลา้นบาท 
  ผูถื้อหุน้ : ขอทราบการบริหารเงินสดท่ีเพ่ิมข้ึน 
  ประธานฯ : ส่วนใหญ่ทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัจะเป็นทรัพยสิ์นและหน้ีสินทางการคา้ ซ่ึงจะข้ึนๆ ลงๆ 
ตามสัญญาการคา้ ซ่ึงบริษทัจะตอ้งรักษาสภาพคล่องเอาไวเ้สมอเพ่ือช่วยสนบัสนุนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่  ในแง่ของ
การบริหารเงินสดท่ีบริษทัมีสาํรองอยู ่ดา้นหน่ึงคือการลงทุนในตวัอาคาร อีกส่วนคือการจ่ายเงินปันผล การลงทุนในตราสารท่ี
มีสภาพคล่องสูง    
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตามท่ีเสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี  
 เห็นดว้ย 101,903,507 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน   
 ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน   
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 งดออกเสียง        465,507 เสียง             
 
วาระที ่4 พจิารณาการจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจําปี 2555   
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานและกระแส
เงินสดของบริษทั โดย ณ ส้ินปี 2555 บริษทัมีกาํไรสุทธิ  27.89 ลา้นบาท มีกาํไรสะสมหลงัหกัสาํรองกฎหมาย 73.48 ลา้นบาท 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2555 ในอตัราหุ้น
ละ 0.15 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 21,291,670.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.34 ของกาํไรสุทธิ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการ
จ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนดไวข้องบริษทั โดยจะกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัพฤหัสบดีท่ี 9 พฤษภาคม 
2556 และให้รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวนัศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2556 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 20 พฤษภาคม 2556 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรและจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2555 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนดงัน้ี  
 เห็นดว้ย 101,903,507 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน   
 ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน   
 งดออกเสียง        465,507 เสียง             
 
วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 
15 กาํหนดให้กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีจาํนวนหน่ึงในสาม หรือจาํนวน
ใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนบริษทัใหใ้ชว้ิธีจบั
ฉลาก ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ซ่ึงกรรมการท่ีออกตามวาระอาจถูก
เลือกเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้

ปัจจุบนับริษทั มีกรรมการ 9 ท่าน ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 น้ี มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ
จาํนวน 3 ท่าน คือ 
  1. นางสาววรรณา คลศรีชยั กรรมการ 
  2. นายอุดม ชาติยานนท ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  3. นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมการ 
 ทั้ งน้ีบริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็น
กรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ีได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอเข้ามา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการ
ทั้ง 3 ท่านเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทั โดยประวติัยอ่ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม  ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี  
 1. นางสาววรรณา คลศรีชยั 
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 เห็นดว้ย 101,903,507 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน   
 ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน   
 งดออกเสียง        465,507 เสียง             
 2. นายอุดม ชาติยานนท ์
 เห็นดว้ย 101,903,507 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน   
 ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน   
 งดออกเสียง        465,507 เสียง             
 3. นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ 
 เห็นดว้ย 101,903,507 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน   
 ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน   
 งดออกเสียง        465,507 เสียง             
 
วาระที ่6 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า  คณะกรรมการไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยเปรียบเทียบอา้งอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทั รวมทั้งภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการแลว้  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2556 ดงัน้ี 
  คณะกรรมการบริษทั  

   เบ้ียประชุม - ประธาน 19,500 บาท/คน/คร้ัง 
     - กรรมการ 15,000 บาท/คน/คร้ัง 
   บาํเหน็จกรรมการ  220,000 บาท/คน/ปี 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 

   เบ้ียประชุม - ประธาน 19,500 บาท/คน/คร้ัง 
     -  กรรมการ 15,000 บาท/คน/คร้ัง 
  โดยเบ้ียประชุมทั้ง 2 กรณี จะจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  มีผูถื้อหุน้สอบถามดงัน้ี  
  ผูถื้อหุน้ : ทาํไมกรรมการบางท่านถึงไม่รับเงินค่าตอบแทนกรรมการ 
  ประธานฯ  :  เป็นนโยบายของบริษทั กรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์จะไม่ขอรับค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการของบริษทั 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ซ่ึงไม่รวม
คะแนนเสียงของกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย จาํนวน 855,820 คะแนนเสียง  ดงัน้ี 
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 เห็นดว้ย 101,047,687 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.5414 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 งดออกเสียง        465,507 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.4586 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
             
 วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2556        
 ประธานฯไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดให ้ 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขท่ี 4523 หรือ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498  จากบริษทัสาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2556 และกาํหนด
ค่าตอบแทนในการสอบบญัชี เป็นจาํนวนเงิน 480,000 บาท บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 30,000 บาท หรือร้อยละ 6.67 เน่ืองจาก
ธุรกิจของบริษทัไดข้ยายตวัเพ่ิมข้ึนทาํใหป้ริมาณงานของผูส้อบบญัชีและเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการตรวจสอบบญัชีมีจาํนวนมากข้ึน  
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2556 ตามท่ีเสนอ ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี  
 เห็นดว้ย 101,903,507 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน   
 ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน   
 งดออกเสียง        465,507 เสียง             
 
วาระที ่8 เร่ืองอืน่ๆ 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเร่ืองอ่ืนๆ    
 มีผูถื้อหุน้ซกัถามดงัน้ี 
  ผูถื้อหุน้  :  ในปี 2556 บริษทัตั้งเป้าการเติบโตไวเ้ท่าไหร่ 
  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจก. DCS : ค่าเฉล่ียการเติบโตของอุตสาหกรรม IT อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 10-
15 ซ่ึงตามแผนงานของบริษทัคาดวา่จะเติบโตใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรม  
  ผูถื้อหุน้ : ขอใหเ้ขา้ร่วมงาน Opportunity day ปีละ 2 คร้ังเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บขอ้มูลเท่าเทียมกนั 
  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจก. DCS : มีแผนท่ีจะดาํเนินการอยูแ่ลว้ 
  ผูถื้อหุน้ : จากงาน Opportunity day คร้ังล่าสุด ประมาณไตรมาส 4 ของปี 2554 คุณหะรินบอกวา่ On-Premise 
จะโตประมาณร้อยละ 10-15 เม่ือมีการใช ้3G แลว้จะมีโอกาสเติบโตไดถึ้งร้อยละ 40-50 
  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจก. DCS : มีโอกาสต่อยอดข้ึนไปเท่านั้น ตอ้งขอรอดูธุรกิจ 3G ก่อน 
  ประธานฯ : ตอนน้ี On-Premise กโ็ตข้ึนมากกวา่ร้อยละ 15  
  ผูถื้อหุน้ : ถา้มีธุรกิจ 4G ทางบริษทัตอ้งลงทุนมากไหม 
  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจก. DCS : เป็นธุรกิจท่ีต่อยอดมาจาก 3G จึงไม่ตอ้งลงทุนมาก 
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  ผูถื้อหุน้ : ลกูคา้กลุ่มเครือข่ายโทรคมนาคม (Telecom operator) จะมีการ Re-Investment บ่อยหรือไม่ และธุรกิจ 
Digital TV ท่ีกาํลงัจะเกิดจะเป็นอยา่งไร 
  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจก. DCS : ประมาณทุกๆ 3 ปี และสาํหรับ Digital TV บริษทัจะไดป้ระโยชน์
ในเร่ืองของศูนยเ์กบ็ขอ้มูล 
  ผูถื้อหุน้ : ท่ีบอกวา่ On-Premise จะเติบโตในดา้นไหน 
  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจก. DCS : จะเติบโตในธุรกิจการใหบ้ริการทางการเงิน (Financial Service) 
และธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ และเน่ืองจากท่ีบริษทัมีฐานลกูคา้หลากหลายพอสมควร  กท็าํใหบ้ริษทัมีความพร้อมใน
การเติบโตไปขา้งหนา้ดว้ย 
  ผูถื้อหุน้ : การท่ีบริษทัมีหน้ีระยะยาว และตอ้งใชเ้งินกูร้ะยะสั้นสาํหรับสินคา้คงคลงั เสนอใหบ้ริษทัจ่ายเงินปัน
ผลเป็นหุน้เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องใหก้บับริษทั   
  ประธานฯ : ขอรับคาํแนะนาํไปพิจารณาในโอกาสต่อไป 
 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีก  ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี  และ
ใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัดว้ยดี รวมทั้งใหค้วามไวว้างใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด  และปิดการประชุม 
เวลา 11.35 น. 

______________________________________ 
 
 
      ลงช่ือ          นายวเิชียร    พงศธร            ประธานท่ีประชุม 
          (นายวเิชียร  พงศธร) 


